

เหนือวุ่นแผ่นดินไหว6.3

วัด-ถนน-ตึกร้าว ตื่น-กรี๊ดลั่นห้าง ศูนย์ที่เชียงใหม่ แรงสุดลั่นถึงกรุง

แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่ อ.พาน จ.เชียงราย ลั่นไหวถึงกรุงเทพฯ หลายพื้นที่ตอนเหนือได้รับความเสียหาย (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

ดินไหว

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวว่า เมื่อเวลา 18.08 น. เกิดแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ที่ลึกลง 19.685 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.687 องศาตะวันออก ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 ริกเตอร์ รู้สึกสั่นไหวในหลายพื้นที่และได้รับรายงานความเสียหายบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ทั้งนี้มีพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นไหวเบื้องต้น ดังนี้ จ.เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน หนองคาย เลย และกรุงเทพฯ เป็นต้น มีการรายงานด้วยว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีรายงานความเสียหายเบื้องต้น อาทิ อาคารสูงในสุขุมวิท ซอย 4 ชั้น 20 และชั้น 10 อาคารสูงย่านถนนรัชดา นายบูรินทร์ เวชบัณฑิต ผู้ดำเนินงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวว่า เมื่อเวลา 18.08 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยตรง ไม่ใช่การรับอิทธิพลแรงสั่นสะเทือนจากประเทศเพื่อนบ้าน สาเหตุเกิดจากรอยเลื่อนพะเยาเกิดมีพลัง

ผู้สื่อข่าวถามว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้คนในกรุงเทพฯ รับความรู้สึกได้ด้วย นายบูรินทร์กล่าวว่า อาคารจะรับแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ได้ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดไทยทางเหนือ เช่น ลาว และพม่า อาจรับรู้แรงสั่นสะเทือนดังกล่าว

ด้านบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) แจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.09 น. เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างรุนแรง สนามบินเชียงใหม่และสนามบินเชียงรายรับแรงสั่นสะเทือนได้ แต่ในส่วนหอบังคับการบินเชียงใหม่ห้อง APPROACH ไม่มีสิ่งใดเสียหาย ส่วนการจราจรทางอากาศไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่มีเครื่องร่อนลงและวิ่งขึ้นในเวลาดังกล่าว แต่หอบังคับการบิน เชียงรายกระຈกบ่นหอยแตก ร้าวจากแรงสั่นสะเทือน เจ้าหน้าที่ต้องสละหอยและไปปฏิบัติหน้าที่ที่หอบสำรอง ชั้น 2 อาคารท่าอากาศยานเชียงราย ถือเป็นกรปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้แจ้งเชียงราย APPROACH SECTOR ให้ประสานงานด้านการจราจรทางอากาศกันโดยตรงทางมือถือ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบินให้บริการจราจรทางอากาศ ส่วนพนักงานทุกคนปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เชียงราย ว่า แผ่นดินไหวได้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้ง 18 อำเภอ โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงราย สั่นสะเทือนจนอาคารสูงและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนบ้านเรือนทุกหลังเกิดการสั่นไหวอย่างหนัก โดยเฉพาะบริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช มีอาคารร้าวเกิดขึ้นหลายหลัง ตลอดจนถึงร้านค้าที่วางจำหน่ายภายในเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาห้าแยกพ่อขุนตกลงจากชั้นวางของสินค้า นอกจากนี้ยังพบว่าตัวอาคารภายในศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะตัวกระเบื้องและฝ้าเพดานตกลงลงมาเสียหายหลายจุด

ยังพบว่าห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ โรงแรม ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ผู้คนที่กำลัง

เดินอยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างพากันแตกตื่นต้องวิ่งหลบหนีออกมา โดยเฉพาะผู้เบี่ยงหลายคน ที่เดินอยู่ในภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ต่างส่งเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจ จากนั้นยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกอีก 4-5 ครั้ง เว้นระยะครั้งละ 10-20 นาที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดเสียหายหนักอยู่ใน อ.พาน และ อ.แม่ลาว พบรอยแตกแยกบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเขตติดต่อ ต.ฮาทอง อ.พาน และ อ.แม่ลาว เป็นทางยาว รวมถึงถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ บริเวณถนนสายเชื่อม อ.แม่ลาว ไปทาง อ.แม่สรวย บริเวณบ้านหนองเก้าห้อง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว โดยผิวถนนตรงกลางแตกร้าวเป็นระยะทางยาวหลายสิบลเมตร ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังเพราะบางจุดมีความกว้างมากกว่า 1-2 เมตร และลึกกว่า 1-1.50 เมตร ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการภูธรจังหวัดเชียงรายได้เร่งให้ความช่วยเหลือการจราจรให้สามารถระบายได้ก่อนจะเร่งซ่อมแซม หรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนสำรวจความเสียหายต่อไป

ที่วัดอุดมวาริต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย แรงสั่นสะเทือนทำให้พระประธานอายุเก่าแก่เกิดพังทลาย เศียรพระหักโค่นลงมา เมรุที่ใช้ในการฌาปนกิจได้พังลงมาทั้งหมด

ต่อมานายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าเชียงราย สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งเร่งสำรวจความเสียหายแล้ว พบว่าท้องที่ที่เสียหายหนักคือ อ.พาน และ อ.แม่ลาว ส่วนความเสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย กระทั่งเวลา 20.30 น. ยังมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึงวัดร่องซุ่น ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ถูกแรงสั่นสะเทือนจนวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักว่า คงต้องปิดวัดไปไม่มีกำหนด เพราะได้รับความเสียหายมาก โดยเฉพาะส่วนของยอดพระธาตุที่อยู่สูงเสียหายหนัก รวมทั้งภาพฝาผนังในโบสถ์ที่เขียนลงบนผนังปูนเสียหายทั้งหมด ทั้งหลังคาหอศิลป์ที่เก็บและจัดแสดงภาพเขียนและงานรูปแบบต่างๆ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 6 พฤษภาคม 2557

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13204

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 109.09 Ad Value: 163,635

PRValue (x3): 490,905

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: เหนือวุ่นแผ่นดินไหว 6.3 วัด-ถนน-ตึกแถวตื้น-กรี๊ดลั่นห้างศูนย์ที่เชียงรายแรงสุด...

ก็ยุบพังลงมา โชคดีที่ว่าตัวโครงการสร้างของโบสถ์คู่ด้วยตาเปล่าไม่เสียหาย แต่ต้องตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมด

“เมรุที่เพิ่งสร้างขึ้นมาก็เสียหาย ตอนนี่ไม่รู้จะซ่อมแซมยังไง กฎีของเจ้าอาวาสและพระลูกวัดก็เสียหาย” อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวและว่า ซ่อมหลังคาที่พังลงนั้นไม่ยากหรอก แต่ซ่อมงานเขียนนี่ลืมาใช้เวลานับปี ซ่อมยอดพระธาตุก็เรื่องใหญ่ ได้ทราบมาว่าวัดข้างเคียงก็เสียหายเหมือนกัน แต่ของเราไม่เสียหายหนักเพราะสร้างสูงไว้เยอะ และพังลงมา

นายดำรง คอลงอักษร ผู้อำนวยการสนามบินเชียงราย กล่าวว่า ภายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เจ้าหน้าที่สนามบินเชียงรายรวมถึงนายช่างโยธาจังหวัดเชียงรายได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ทั้งทางวิ่งทางขับและอาคารที่พักผู้โดยสาร สนามบิน พบว่าทางวิ่งทางขับไม่ได้รับผลกระทบ สามารถให้บริการการบินได้ตามปกติ ส่วนอาคารผู้โดยสารได้รับผลกระทบบ้าง คือฝ้าเพดานหล่น แต่สามารถให้บริการได้เป็นปกติ

ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 18.08 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงจนประชาชนชาวเชียงใหม่รู้สึกได้โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่ บนตึกสูงต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า อุทยานภาคสวนแก้ว โรงแรม หรือแม้แต่บ้านเรือน ประชาชนต่างรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ทำให้พากันวิ่งหนีตายลงมาจากตัวอาคารด้วยความตื่นตระหนก ลินค้าภายในชั้นหล่นลงมากระจัดกระจายตามพื้นห้อง ขณะที่ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งสั่งปิดห้างพร้อมทยอยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับออกมาจากห้าง เพื่อความปลอดภัย

จากแผ่นดินไหว ทั้งนี้ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองเชียงใหม่ เกิดผ่นงูบนเกาะและมีรอยร้าว เศษปูนแตกกระจายลงมาที่พื้น ถนนบางสายแยกออกจากกัน คาดว่าเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ขณะที่โรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งย่านไนท์บารซาร์ ผู้ที่เข้าพักต่างแตกตื่นลงมาด้านนอกอาคาร ผู้มีเด็กเล็กแถมบอกหนีตายอย่างอลหม่าน บางรายสวมเพียงกางเกงนอนตัวเดียว เนื่องจากตกใจกับแรงสั่นไหวรุนแรง ขณะนอนพักอยู่ในห้อง

นักท่องเที่ยวชายคนหนึ่งระบุว่าตกใจมาก เพราะเหมือนถูกจับเขย่าไปมา จึงรีบวิ่งลงมาชั้นล่างแบบหนีตาย สัมผัสทรัพย์สินทุกอย่างไว้หมดในห้อง เพราะเสียงของตัวอาคารดังลั่นลั่นไปมา เสียเข้าไปถึงในหัว ยอมรับว่ากลัวมาก

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ยืนอยู่

กลางลานบ้านย่านถนนลอยเคราะห์ อ.เมืองเชียงใหม่ นอกจากแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้โยกไปมาแล้ว ยังได้ยินเสียงแผ่นดินเคลื่อนตัวอย่างชัดเจน แม้กระทั่งรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้มีแรงเลื่อนไปมาไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง ในขณะที่บ้านไม้สัก 2 ชั้นเลื่อนไปมาได้เอง เหมือนมีมือใครจับขยับ และรู้สึกได้ว่ามีแรงสั่นสะเทือน 2 ครั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยืนอยู่

ที่ จ.ลำปาง เมื่อเวลา 18.30 น. นายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุแผ่นดินไหวมาจากอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยแผ่นดินไหวที่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด รายงานเข้ามายังสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง เป็นหน่วยงานของกรมทรัพยากรธรณี ดูแล 17 จังหวัดภาคเหนือ จากแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางใน อ.พาน จ.เชียงราย ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ประชาชนรับรู้ได้นาน 1-2 นาที โดยเฉพาะประชาชนในจ.เชียงราย รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดกว่าทุกจังหวัด และในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงนี้

“ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดที่แรงที่สุดในพื้นที่ประเทศไทย ในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยเฉพาะจ.เชียงราย ส่วนสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ เมื่อกลางพื้นที่ทางธรณีวิทยาและรอยเลื่อนของประเทศไทย เทียบกับจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ น่าจะเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนพาน ซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดเล็กและมีพลัง ซึ่งรอยเลื่อนพานนั้นเป็นรอยเลื่อนที่พาดผ่าน อ.พาน จ.เชียงราย เข้าสู่พื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จึงทำให้ จ.ลำปางรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ รองจาก จ.เชียงราย เนื่องจากอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ พร้อมทั้งจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวที่แรงในครั้งนี้”

นายปิยะศักดิ์ อ่องแสนคำ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 18.09 น. ในพื้นที่ จ.พะเยา เกิดแผ่นดินไหวขึ้น ทำให้บ้านขนาด 2 ชั้นสั่นไหวโยกเห็นได้ชัดเจน ต่อมาเวลา 18.20 น. เกิดแผ่นดินไหวตามมาอีกแต่ไม่รุนแรง รู้สึกไหวเล็กน้อย ในส่วนความเสียหายในพื้นที่คงไม่มากนัก เพราะไม่มีอาคารหรือตึกสูงเกิน 10 ชั้น นายสมชาย เข็มเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา กล่าวว่า บ้านของตนอยู่ในหมู่ 4 ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา สภาพของหลังคาด้านหลังบ้านที่มีความสูง 2.50 เมตร ทรุดถล่มลงมา กระเบื้องแตกและเฉียดเฉียด

หาย แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว กล่าวว่า แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ มีจุดศูนย์กลางที่ อ.พาน จ.เชียงราย ความลึก 30 กม. ครั้งนี้ ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ล่าสุดเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงคือ 5.9 ริกเตอร์ บริเวณเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อปี 2522 ทั้งนี้ บริเวณอ.พานเป็นพื้นที่รอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่ยังมีพลัง

อยู่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ ซึ่งความแรงขนาด 6.3 ริกเตอร์ หลังจากนั้นไปราว 1 สัปดาห์ก็จะเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา มีความแรงตั้งแต่ 3-5 ริกเตอร์ขึ้นไป จึงขอเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณแนวรอยเลื่อน อ.พาน ให้ระมัดระวัง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และก๊าซหุงต้มให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัย ไม่สั่นแหลมที่จะถูกกระทบกระแทก อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนก ให้อยู่ในสติ เพราะนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเกิดอาฟเตอร์ช็อกจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯอีกหรือไม่ นายเลิศสินกล่าวว่า ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะกรุงเทพฯเป็นพื้นที่ดินนุ่ม แม้ตามหลักสากลในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวขนาดความแรง 5 ริกเตอร์จะไม่ส่งผลกระทบต่อมากนัก แต่สำหรับประเทศไทยมีตึกส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว จึงอาจจะมีผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะตึกสูง

นายธนรัชต์ ภูมมงคลกร ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เหตุแผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ และเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ ได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

เมื่อเวลา 20.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และหน่วยงานทหารทุกหน่วยในพื้นที่ รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เร่งสำรวจความเสียหายและเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วน สำนักข่าวเอเอฟพีและเอพีรายงานว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทางตอนเหนือของประเทศไทยและพม่า เมื่อเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกัน เบื้องต้นสำนักงานธรณีวิทยาของ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 6 พฤษภาคม 2557

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13204

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 109.09 Ad Value: 163,635

PRValue (x3): 490,905

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เหนือวุ่นแผ่นดินไหว6.3 วัด-ถนน-ตึกราวตึ้น-กรี๊ดลั่นห้างศูนย์ที่เชียงใหม่แรงสุด...

สหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.0 ริกเตอร์ มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจาก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไปทางตอนใต้ราว 9 กม. และอยู่ลึกลงไปใต้ดินเพียง 7.4 กม. แผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึง จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ที่ทำให้อาคารสูงหลายแห่งสั่นไหว รวมถึงเมืองย่างกุ้งของพม่าด้วย

เอพีรายงานว่า ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้มีการอพยพประชาชนออกจากอาคารหลังจากเกิดเหตุ และมีรายงานเกิดรอยร้าวชั้นบริเวณภายนอกอาคารหลายหลัง รวมถึงทำให้เกิดถนนแยก แต่ยังไม่มียานพาหนะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆ